



ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง ขอลือ่นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา  
สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า)

ตามที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า) ตามประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นั้น

ในการนี้ ทางศูนย์บริการฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางศูนย์บริการฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาใบสมัครในเบื้องต้น ดังนั้น ทางศูนย์บริการฯ จึงใคร่ขอเลือนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา ซึ่งตามกำหนดเดิมได้กำหนดไว้เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา อีกครั้งหนึ่งในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ [www.ams.cmu.ac.th/amscsc](http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc) โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา มาเข้ารับการสอบในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. (กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนชำระเงิน และวิธีเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา ได้ตามภาคผนวกแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  
ประธานคณะกรรมการสรรหา

ภาคผนวก



ประกาศคณะแพทยศาสตร์

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ตามที่คณะ สถาบัน สำนัก สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งต่าง ๆ โดยชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบด้วยตนเอง ซึ่งไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่จะเข้ารับการตรวจบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยาจะต้องลงทะเบียนเข้ารับการตรวจตามระเบียบการเข้าตรวจรักษาของโรงพยาบาล (ตามขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาดังแนบ)
- ผู้เข้ารับการตรวจที่ยืนยันบัตรแล้ว ไปตรวจที่ห้องตรวจ OPD เบอร์ ๒๔ ในวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SMI และไปชำระเงินค่าตรวจที่ศูนย์รับเงิน หลังจากนั้นนำใบเสร็จรับเงินไปยื่นที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพในเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
- ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จะทำการตรวจทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา โดยใช้เวลาประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง เมื่อผลตรวจออกแล้ว จะส่งผลการตรวจให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

  
ศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ คุ้มผล  
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน  
คณะแพทยศาสตร์

ขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา (สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ)

